

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน ข้อคำถามจากเดิม จำนวน 12 ข้อ ได้ปรับใหม่เป็น จำนวน 16 ข้อ และพบว่ามีการเข้ามาประเมินใน Platform “Thai Stop COVID” จำนวน 458 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 1,507 แห่ง โดยมีปัจจัยความสำเร็จจากการติดตามงานในเวทีประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและจังหวัด เพื่อเข้าไปดำเนินการในโปรแกรม พร้อมทั้งส่งคืนข้อมูลให้กับพื้นที่</p> <p>1.2 ร่วมกิจกรรมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กในสถานการณ์ COVID-19 การเลี้ยงลูกอย่างไรให้แข็งแรง ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย และพ่อแม่รอบรู้การดูแลเด็กผ่านกิจกรรม 9 อย่างเพื่อสร้างลูก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนแนวทางการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระดับพื้นที่</p>	<p>- ให้ติดตามการบริหารจัดการ และกระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6</p>	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	<p>2.1 ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23 มิ.ย.63 จังหวัดฉะเชิงเทรา , วันที่ 24 มิ.ย.63 จังหวัดสมุทรปราการ และวันที่ 25 มิ.ย.63 จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนปัญญานุกูลและอนุบาลบ้านฉาง</p>	<p>- ให้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลักและมาตรการเสริม</p>	Cluster วัยเรียน
3.	<p>3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 16-18 มิ.ย. 2563 โดยมี Platform และเรียนรู้กระบวนการ Tryout เครื่องมือ โดยศูนย์ฯ มีนัดหมายประชุมร่วมกับส่วนกลาง วันที่ 23-24 ก.ค. 63 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี</p> <p>3.2 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน จากเดิมในวันที่ 18 ก.ค. 63 ปรับแก้ไขใหม่เป็น วันที่ 21 ก.ค. 63</p>	<p>- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</p>	Cluster วัยรุ่น

	3.3 การดำเนินงาน RSA (Referral System for Safe Abortion) อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบเนื้อหา โดยสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กำหนดวันที่ลงพื้นที่ 28 ส.ค. 63 และให้ศูนย์ประสานพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายต่อใน 5 จังหวัด 4.2 ได้รับการประสานจาก จ.ระยอง เรื่อง ขอสนับสนุนชุดของขวัญและยาเพอร์โรโพลิก สำหรับการเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อลดความพิการแต่กำเนิดของทารกและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก และจะกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ Season 2	Cluster วัยทำงาน
5.	5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 577 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 369 วัด คิดเป็นร้อยละ 63.95 ผู้รับผิดชอบได้คืนข้อมูลการประเมินให้พื้นที่ทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้ประสานส่วนกลางและได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย - ติดตามข้อมูลที่จะคืนให้กับพื้นที่ เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	6.1 นำเสนอแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จากเดิมดำเนินการ วันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63 โดยให้ Cluster ประสานเครือข่าย ดำเนินงานในแต่ละ Setting ได้ปรับใหม่โดยจะลงพื้นที่ วันที่ 22 มิ.ย. 63 จะเก็บข้อมูล 4 Setting ในจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และตราด จำนวน 19 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง และได้สุ่มประเมินซ้ำในประเด็นร้านอาหาร และตลาด เนื่องจากว่ามีผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	- ให้ติดตามสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่บางแสน จ.ชลบุรี มาตรการความปลอดภัยที่ต้องเน้นย้ำ และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม
7.	7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 13 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง และมีเปิดเพิ่มใน รร.เอเชีย พัทยา 1 แห่ง	ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก	กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

	<p>7.2 ได้สนับสนุนของให้กับพื้นที่ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ชุด Hygiene care ประกอบด้วย สบู่ล้างมือ, แอลกอฮอล์ สเปรย์, ผ้าเช็ดหน้า สำหรับใช้ทำความสะอาด จำนวน 2,000 ชุด • ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ประกอบด้วย หนังสือนิทาน สมุดระบายสี สมุดโน้ต ดินสอ ดินสอสี สีเทียน ยางลบ กบเหลาดินสอ แป้งโดว์ จำนวน 1600 ชุด • ชุดแปรงและยาสีฟัน SQ ละ 24 ชุด • สนับสนุนยาบำรุงครรภ์แก่หญิงตั้งครรภ์รายละ 14 เม็ด ให้กับทุก SQ โดยใส่รวมในชุด Gift set ของหญิงตั้งครรภ์ 		<p>กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบ Thai Stop COVID จากภาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 1,464 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 6 เข้ามาประเมิน จำนวน 167 แห่ง และพบว่าข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรกของมาตรการหลัก คือ การแยกกลุ่มเด็กตามอายุ เกณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 55คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็ก 11คน ร้อยละ 90.51 , ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค สำหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย ร้อยละ 90.57 และเจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด ร้อยละ 95.15 และข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรกของมาตรการเสริม คือ การงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้าน แบบรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ บนรถรับส่งเด็ก ร้อยละ 91.39 ,การพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้า ออกจากสถานที่ ระบบการบันทึก ประวัติอาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล ร้อยละ 92.69 และการมีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกันโรค ร้อยละ 93.58</p>	<p>- ให้ติดตามเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบ Thai Stop COVID ตามมาตรการการผ่อนปรนระยะ 5</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน</p>

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จรรย์าจิรวัฒนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษณ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และลงพื้นที่ในวันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563 ในอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี ให้ความรู้กับผู้ทำงานในสถานประกอบการ พบว่าเทศบาลมีความพร้อมในการให้บริการในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในส่วนของ รพ. พระปกเกล้าฯ ได้เตรียมการขยายของ รพ. ที่อาจจะต้องรับเด็กเพิ่มขึ้น เพื่อส่งต่อให้กับวิทยาลัยพยาบาล พบปัญหาที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน ในการเว้นระยะห่าง การใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรม จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เป็นต้น</p> <p>1.2 ติดตามข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พื้นที่ต้องการให้ศูนย์คืนข้อมูลที่อัปเดตให้สัปดาห์ถัดไป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในระดับจังหวัด และในกรณีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งประสานส่วนกลางกรมอนามัย</p> <p>1.3 ประชุม RCA เขตสุขภาพที่ 6 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี</p>	<p>- ให้ติดตามการบริหารจัดการ และกระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6</p>	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	<p>2.1 ได้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลัก และมาตรการเสริม พบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานกับผู้รับผิดชอบส่วนกลางของกรมอนามัย</p> <p>2.2 คณะทำงาน EOC กรมอนามัย ได้มอบให้ศูนย์ฯ ติดตามประเด็นปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อคำถามการประเมินการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเปิดภาคเรียนและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับสถานศึกษา</p>	<p>- ให้ศูนย์ สรุปประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบและสื่อสารให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	Cluster วัยเรียน
3.	<p>3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ Platform และ จ.ตราด ได้เข้ามาประเมินตนเองแล้ว คลินิกที่เป็นมิตรของวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ กำหนดออกประเมินร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ วันที่ 27 ส.ค. 2563</p> <p>3.2 วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ได้ประชุมติดตาม การวางแผนครอบครัว แบบวิถีใหม่ New Normal กับการพัฒนาจัดการระบบบริการสุขภาพของวัยรุ่น</p>	<p>- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</p>	Cluster วัยรุ่น

	<p>ตามมาตรฐาน YFSH และมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จ.ปราจีนบุรี ได้ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกันของ สุนิตารแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ และเผยแพร่ สถานการณ์การดำเนินงานของวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6</p> <p>3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบมาตรฐานข้อมูลการ ประเมินรับรองโรงพยาบาลการให้บริการมาตรฐานที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ฉบับปรับปรุง ในวันที่ 23-24 ก.ค. 63</p> <p>3.4 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เด็กวัยรุ่น จำนวน 24 คน วันที่ 21 ก.ค. 63 ณ คริวอิมสุข จ.ฉะเชิงเทรา</p>		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	<p>4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และมีโรงงานประสานให้ไปดำเนินการสอน ขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการสอน และประสานงานเครือข่ายในวันและ เวลาที่สะดวกให้เข้าไปจัดกิจกรรม</p> <p>4.2 การดำเนินงานวิสาหกิจสร้างชาติ จังหวัดระยอง ณ ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลระยอง เดิมวันที่ 11 ก.ค. 63 ได้แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 19 ก.ค. 63 ให้ ศูนย์ช่วยเหลือสนับสนุนชุดของขวัญและยาเฟอโรโพลติก 300 ชุด , ชุด Hygiene care สำหรับป้องกัน COVID-19 และเชิญผู้รับผิดชอบงานเป็น วิทยากร</p>	<p>- ให้ติดตามและ ขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และ จัดทำแผนการสอน ให้กับโรงงาน</p> <p>- ประเด็นการ ดำเนินงานวิสาหกิจสร้าง ชาติ จ.ระยอง</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p> <p>5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ชะลอชรา ชีวียืนยาว เขต สุขภาพที่ 6 (พัฒนาคู ก) วันที่ 8-10 ก.ค. 63 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) พร้อมกับสนับสนุนการนำระบบการการจัดทำแผน ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายुरายบุคคลในชุมชน (Health promotion & Prevention Individual Wellness Plan)</p>	<p>- ให้ติดตามและ ขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ

6.	<p>6.1 ลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จากเดิมดำเนินการวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63 โดยให้ Cluster ประสานเครือข่าย ดำเนินงานในแต่ละ Setting ได้ปรับใหม่โดยจะลงพื้นที่ วันที่ 22 มิ.ย. 63 จะเก็บข้อมูล 4 Setting ในจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และตราด จำนวน 19 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง และได้สุ่มประเมินซ้ำในประเด็นร้านอาหาร และตลาด เนื่องจากว่ามีผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 13 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- ได้ติดตามโทรเยี่ยม ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.- 5 กค. 2563 13 โรงแรมทั้งหมด 51 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย เด็ก 49 ราย (เด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 14 ราย เด็กโต อายุ 6-15 ปี 35 ราย)</p> <p>- รายงานหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ของจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ ในช่วง 18/5/63 -05/07/63 มีผู้กักตัวทั้งหมด 469 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 146 ราย เด็ก 323 ราย (เด็กเล็ก 117 รายและเด็กโต 206 ราย รวมผู้กักตัวที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ได้จาก google form ทั้งหมด 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 108 ราย เด็กอายุ 0-15 ปี ทั้งหมด 202 ราย (เด็กเล็ก 86 รายและเด็กโต 116 ราย) ปัญหาที่พบ หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย ไม่ได้ฝากครรภ์ ไม่มียาบำรุงครรภ์ ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ วิตกกังวล นอนไม่หลับ เด็ก เด็กเล็ก แม่ไม่มีหม้อหนึ่งขวดนม</p> <p>7.2 ปัญหาและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขอรับบริจาคเครื่องนึ่งขวดนมสำหรับเด็ก • สนับสนุนชุดดูแลความสะอาด (Hygiene care) ยาบำรุงครรภ์ นม UHT นมผงสำหรับเด็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป ชุดเสริมพัฒนาการเด็ก 	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (เตรียมก่อนเปิด) จำนวน 44 ข้อ จำนวนทั้งสิ้น 457 แห่ง จ.จันทบุรี เข้ามาประเมินสูงที่สุด จำนวน 112 แห่ง รองลงมา จ.ชลบุรี จำนวน 103 แห่ง และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 75 แห่ง และพบว่าข้อที่ทำได้น้อยสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 20 มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง (16.41) , ข้อที่ 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียน (14.00) และข้อที่ 19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ (8.75)</p> <p>8.2 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (ระยะผ่อนปรน) เข้ามาประเมิน จำนวน 536 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.99 และไม่ผ่านเกณฑ์ 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.0 พบว่าข้อที่ทำได้น้อย 3 อันดับแรกของมาตรการหลัก คือ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ร้อยละ 96.26 , ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ร้อยละ 98.32 และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ร้อยละ 98.32</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- รวบรวมปัญหาการใช้งานของระบบ Thai Stop COVID และประสานแจ้งให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>
----	---	--	---

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	1.1 ติดตามข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พื้นที่ต้องการให้ศูนย์คืนข้อมูลที่อัปเดตให้สัปดาห์ถัดไป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในระดับจังหวัด และในกรณีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งประสานส่วนกลางกรมอนามัย	- ให้ติดตามการบริหารจัดการ และการเข้าประเมิน Platform “Thai Stop COVID” กระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	2.1 ได้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลัก และมาตรการเสริม พบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานกับผู้รับผิดชอบส่วนกลางของกรมอนามัย 2.2 คณะทำงาน EOC กรมอนามัย ได้มอบให้ศูนย์ฯ ติดตามประเด็นปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อคำถามการประเมินการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเปิดภาคเรียนและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับสถานศึกษา	- ให้ศูนย์ สรุปประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบและสื่อสารให้ส่วนกลางรับทราบ	Cluster วัยเรียน
3.	3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ Platform และ จ.ตราด ได้เข้ามาประเมินตนเองแล้ว คลินิกที่เป็นมิตรของวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ กำหนดออกประเมินร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ วันที่ 27 ส.ค. 2563 3.2 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวันรุ่น บ้านพัก	- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	Cluster วัยรุ่น

	เด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ณ คริวอิมสุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางเรวดี ต้นเสถียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และมีโรงงานประสานให้ไปดำเนินการสอนขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการสอน และประสานงานเครือข่ายในวันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปจัดกิจกรรม 4.2 ยกเลิกการดำเนินงานวิสาหกิจสร้างชาติ จังหวัดระยอง ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลระยอง วันที่ 19 ก.ค. 63 ให้ศูนย์ช่วยสนับสนุนชุดของขวัญและยาเพอร์โรโพลิก 300 ชุด , ชุด Hygiene care สำหรับป้องกัน COVID-19 และเชิญผู้รับผิดชอบงานเป็นวิทยากร	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และจัดทำแผนการสอนให้กับโรงงาน - ประเด็นจัดการ COVID-19 ดำเนินงานวิสาหกิจสร้างชาติ จ.ระยอง	Cluster วัยทำงาน
5.	5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน 5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ชะลอชรา ชีวียืนยาว เขตสุขภาพที่ 6 (พัฒนาครุ ก) วันที่ 8-10 ก.ค. 63 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) พร้อมกับสนับสนุนการนำระบบการการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Health promotion & Prevention Individual Wellness Plan)	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	6.1 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลการลงพื้นที่สุ่มประเมิน Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 เก็บข้อมูล 4 Setting ในจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และตราด จำนวน 19 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง และได้สุ่มประเมินซ้ำในประเด็นร้านอาหาร และตลาด เนื่องจากว่ามีผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับต่ำ	- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 5 และ	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม

	<p>6.2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ประเมิน และติดตามผลการดำเนินงาน "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่" ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน 2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 3) องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน 5) องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 6) องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ <p>และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข</p> <p>6.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมนิวเทรเวลลอร์ดจ จังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้ภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 ที่ประกอบด้วยพื้นที่หลายมิติ เช่น พื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก , พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ , พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ , พื้นที่เฉพาะ , พื้นที่ท่องเที่ยว , พื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงพื้นที่เกษตรฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้เกิดระบบการเฝ้าระวังภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs : Special Economic Zones) ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>สนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานสำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p>	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแล</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

	<p>ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 13 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- ได้ติดตามโทรเยี่ยม ช่วงวันที่ 30 มิย.- 5 กค. 2563 13 โรงแรม ทั้งหมด 51 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย เด็ก 49 ราย (เด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 14 ราย เด็กโต อายุ 6-15 ปี 35 ราย)</p> <p>- รายงานหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ของจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ ในช่วง 18/5/63 -05/07/63 มีผู้กักตัวทั้งหมด 469 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 146 ราย เด็ก 323 ราย (เด็กเล็ก 117 รายและเด็กโต 206 ราย รวมผู้กักตัวที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ได้จาก google form ทั้งหมด 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 108 ราย เด็กอายุ 0-15 ปี ทั้งหมด 202 ราย (เด็กเล็ก 86 รายและเด็กโต 116 ราย) ปัญหาที่พบ หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย ไม่ได้ฝากครรภ์ ไม่มียาบำรุงครรภ์ ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ วิตกกังวล นอนไม่หลับ เด็ก เด็กเล็ก แม่ไม่มีหมอนึ่งขวดนม</p> <p>7.2 ปัญหาและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขอรับบริจาคเครื่องนึ่งขวดนมสำหรับเด็ก • สนับสนุนชุดดูแลความสะอาด (Hygiene care) ยาบำรุงครรภ์ นม UHT นมผงสำหรับเด็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป ชุดเสริมพัฒนาการเด็ก 	ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก	
8.	<p>8.1 สรุปสถานการณ์ผลประเมินตนเองการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในระบบ Thai Stop COVID จำนวนเข้ามาประเมินทั้งหมด 617 สูงสุดในจังหวัดชลบุรี จำนวน 237 โรงเรียน รองลงมาจังหวัดปราจีน และสมุทรปราการ จำนวน 128 โรงเรียน และ 73 โรงเรียนตามลำดับ และส่วนมาก ตามเกณฑ์มาตรการหลักในการควบคุมการส่งเสริมทางเข้าออก ร้อยละ 3.24 และให้ รร.จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ร้อยละ 1.46</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- รวบรวมปัญหาการใช้งานของระบบ Thai Stop COVID</p>	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และตรวจประเมิน rapid survey ในส่วนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 30 แห่ง คละสั๊กัด และกระจายเกลี่ยให้ครบทุกจังหวัดในพื้นที่ ความรับผิดชอบของศูนย์เขตนั้นๆ และคีย์ข้อมูลไม่เกินวันที่ 29 ก.ค. 63 เพื่อทางทีมจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำเสนออธิบดีในการประชุม EOC กรมอนามัย วันที่ 31 ก.ค. เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 4 ประเภทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	- ให้ติดตามการประเมิน และการบริหารจัดการ และกระบวนการแก้ไข ปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6	Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
2.	2.1 ได้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลัก และมาตรการเสริม พบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานกับผู้รับผิดชอบส่วนกลางของกรมอนามัย 2.2 ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมลงพื้นที่โรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย ในช่วงการเปิดการเรียนการสอนของจังหวัดระยองในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้และติดตามประเด็นปัญหา -อุปสรรคในการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อคำถามการประเมินการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเปิดภาคเรียนและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับสถานศึกษา	- ให้สรุปประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบและสื่อสารให้ส่วนกลางรับทราบ	Cluster วัยเรียน
3.	3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ Platform และ จ.ตราด ได้เข้ามาประเมินตนเองแล้ว คลินิกที่เป็นมิตรของวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ กำหนดออกประเมินร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ วันที่ 27 ส.ค. 2563	- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	Cluster วัยรุ่น

	<p>3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบมาตรฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลการให้บริการมาตรฐานที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง ในวันที่ 23-24 ก.ค. 63</p> <p>3.3 จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นำนักเรียน เด็กวัยรุ่น จำนวน 24 คน วันที่ 21 ก.ค. 63 ณ คริวอิมสุข จ.ฉะเชิงเทรา</p>		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และมีโรงงานประสานให้ไปดำเนินการสอนขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการสอน และประสานงานเครือข่ายในวันและเวลาที่สะดวกให้เข้าไปจัดกิจกรรม	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และจัดทำแผนการสอนให้กับโรงงาน	Cluster วัยทำงาน
5.	5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน <p>5.2 จัดประชุมพัฒนางานทันตสาธารณสุข ให้เหมาะกับ New Normal เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 15 ก.ค. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงาน พร้อมกับแก้ไขปัญหาคอขวดการดำเนินงานทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมเหมาะสมสู่การแพทย์วิถีใหม่ ในการรองรับผู้ป่วยได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และการดำเนินงานทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมเหมาะสมสู่การแพทย์วิถีใหม่ ในการรองรับผู้ป่วยได้ทุกระดับ	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	6.1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ของศูนย์การจัดประชุม จัดนิทรรศการ และจัดแสดงสินค้า จัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึงการจัดการขยะ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินนทบุรีพัทยา และศูนย์ประชุมนานาชาติ พิษ พทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 ก.ค. 2563	- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 6 และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม

7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานสำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 13 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- ลงพื้นที่เยี่ยมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด - 15 ปี สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine) วันที่ 23 ก.ค. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย ลงพื้นที่เยี่ยมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด - 15 ปี ในสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ โดยได้มอบชุดดูแลสุขอนามัย ประกอบด้วยสบู่เหลว แอลกอฮอล์เจล และผ้าเช็ดมือ ให้กับผู้กักกันทุกกลุ่มวัยใน State Quarantine ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, โรงแรม จอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรม จอมเทียน ฮอติเดย์ พัทยา โฮเต็ล, โรงแรมเอเชีย พัทยา บีช, โรงแรม แกรนด์ เบลลา, โรงแรม เลอบาห์ลี รีสอร์ทแอนด์สปา และโรงแรมเดอะเบเวอร์ลี่ โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี</p>	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (เตรียมก่อนเปิด) จำนวน 44 ข้อ จำนวนทั้งสิ้น 457 แห่ง จ.จันทบุรี เข้ามาประเมินสูงที่สุด จำนวน 112 แห่ง รองลงมา จ.ชลบุรี จำนวน 103 แห่ง และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 75 แห่ง และพบว่าข้อที่ทำได้น้อยสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 20 มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง (16. 41) , ข้อที่ 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียน (14.00) และข้อที่ 19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ (8.75)</p> <p>8.2 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (ระยะผ่อนปรน) เข้ามาประเมิน จำนวน 536 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.99 และไม่ผ่านเกณฑ์ 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.0 พบว่าข้อที่ทำได้น้อย 3 อันดับแรกของมาตรการหลัก คือ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ร้อยละ 96.26 , ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ร้อยละ 98.32 และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลด</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระยะผ่อนปรน</p> <p>- รวบรวมปัญหาการใช้งานของระบบ Thai Stop COVID และประสานแจ้งให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>

	<p>เวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ร้อยละ 98.32</p> <p>8.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรับทราบ ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา งานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยและจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมเซ็นธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา</p>		<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน (ต่อ)</p>
--	---	--	--

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จரியานิจวัฒนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษณ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และลงพื้นที่ในวันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563 ในอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี ให้ความรู้กับผู้ทำงานในสถานประกอบการ พบว่าเทศบาลมีความพร้อมในการให้บริการในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในส่วนของ รพ. พระปกเกล้าฯ ได้เตรียมการขยายของ รพ. ที่อาจจะต้องรับเด็กเพิ่มขึ้น เพื่อส่งต่อให้กับวิทยาลัยพยาบาล พบปัญหาที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน ในการเว้นระยะห่าง การใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรม จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เป็นต้น</p> <p>1.2 ติดตามข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พื้นที่ต้องการให้ศูนย์คืนข้อมูลที่อัปเดตให้สัปดาห์ถัดไป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในระดับจังหวัด และในกรณีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งประสานส่วนกลางกรมอนามัย</p> <p>1.3 ประชุม RCA เขตสุขภาพที่ 6 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี</p>	<p>- ให้ติดตามการบริหารจัดการ และกระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 6</p>	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	<p>2.1 ได้ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สถานศึกษา และเตรียมศึกษาเกณฑ์ใหม่มาตรการหลัก และมาตรการเสริม พบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้กลุ่มขับเคลื่อนฯ ประสานกับผู้รับผิดชอบส่วนกลางของกรมอนามัย</p> <p>2.2 คณะทำงาน EOC กรมอนามัย ได้มอบให้ศูนย์ฯ ติดตามประเด็นปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อคำถามการประเมินการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเปิดภาคเรียนและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับสถานศึกษา</p>	<p>- ให้ศูนย์ สรุปประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบและสื่อสารให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	Cluster วัยเรียน
3.	<p>3.1 การประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ Platform และ จ.ตราด ได้เข้ามาประเมินตนเองแล้ว คลินิกที่เป็นมิตรของวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ กำหนดออกประเมินร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ วันที่ 27 ส.ค. 2563</p> <p>3.2 วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ได้ประชุมติดตาม การวางแผนครอบครัว แบบวิถีใหม่ New Normal กับการพัฒนาจัดการระบบบริการสุขภาพของวัยรุ่น</p>	<p>- ให้เตรียมข้อมูลการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</p>	Cluster วัยรุ่น

	<p>ตามมาตรฐาน YFSH และมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จ.ปราจีนบุรี ได้ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกันของ สุนิตารักษ์แพทย์ และผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ และเผยแพร่ สถานการณ์การดำเนินงานของวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6</p> <p>3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบมาตรฐานข้อมูลการ ประเมินรับรองโรงพยาบาลการให้บริการมาตรฐานที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ฉบับปรับปรุง ในวันที่ 23-24 ก.ค. 63</p> <p>3.4 การดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เด็กวัยรุ่น จำนวน 24 คน วันที่ 21 ก.ค. 63 ณ คริวอิมสุข จ.ฉะเชิงเทรา</p>		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	<p>4.1 ขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และมีโรงงานประสานให้ไปดำเนินการสอน ขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการสอน และประสานงานเครือข่ายในวันและ เวลาที่สะดวกให้เข้าไปจัดกิจกรรม</p> <p>4.2 การดำเนินงานวิสาหกิจสร้างชาติ จังหวัดระยอง ณ ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลระยอง เดิมวันที่ 11 ก.ค. 63 ได้แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 19 ก.ค. 63 ให้ ศูนย์ช่วยเหลือสนับสนุนชุดของขวัญและยาเฟอโรโรโพลิก 300 ชุด , ชุด Hygiene care สำหรับป้องกัน COVID-19 และเชิญผู้รับผิดชอบงานเป็น วิทยากร</p>	<p>- ให้ติดตามและ ขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และ จัดทำแผนการสอน ให้กับโรงงาน</p> <p>- ประเด็นการ ดำเนินงานวิสาหกิจสร้าง ชาติ จ.ระยอง</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p> <p>5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ชะลอชรา ชีวียืนยาว เขต สุขภาพที่ 6 (พัฒนาคู ก) วันที่ 8-10 ก.ค. 63 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) พร้อมกับสนับสนุนการนำระบบการการจัดทำแผน ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายुरายบุคคลในชุมชน (Health promotion & Prevention Individual Wellness Plan)</p>	<p>- ให้ติดตามและ ขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ

6.	<p>6.1 ลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จากเดิมดำเนินการวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63 โดยให้ Cluster ประสานเครือข่าย ดำเนินงานในแต่ละ Setting ได้ปรับใหม่โดยจะลงพื้นที่ วันที่ 22 มิ.ย. 63 จะเก็บข้อมูล 4 Setting ในจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และตราด จำนวน 19 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง และได้สุ่มประเมินซ้ำในประเด็นร้านอาหาร และตลาด เนื่องจากว่ามีผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมามีอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จำนวน 13 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- ได้ติดตามโทรเยี่ยม ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.- 5 กค. 2563 13 โรงแรมทั้งหมด 51 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย เด็ก 49 ราย (เด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 14 ราย เด็กโต อายุ 6-15 ปี 35 ราย)</p> <p>- รายงานหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ของจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ ในช่วง 18/5/63 -05/07/63 มีผู้กักตัวทั้งหมด 469 ราย แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 146 ราย เด็ก 323 ราย (เด็กเล็ก 117 รายและเด็กโต 206 ราย รวมผู้กักตัวที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ได้จาก google form ทั้งหมด 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 108 ราย เด็กอายุ 0-15 ปี ทั้งหมด 202 ราย (เด็กเล็ก 86 รายและเด็กโต 116 ราย) ปัญหาที่พบ หญิงตั้งครรภ์ 8 ราย ไม่ได้ฝากครรภ์ ไม่มียาบำรุงครรภ์ ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ วิตกกังวล นอนไม่หลับ เด็ก เด็กเล็ก แม่ไม่มีหม้อหนึ่งขวดนม</p> <p>7.2 ปัญหาและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขอรับบริจาคเครื่องนึ่งขวดนมสำหรับเด็ก • สนับสนุนชุดดูแลความสะอาด (Hygiene care) ยาบำรุงครรภ์ นม UHT นมผงสำหรับเด็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป ชุดเสริมพัฒนาการเด็ก 	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (เตรียมก่อนเปิด) จำนวน 44 ข้อ จำนวนทั้งสิ้น 457 แห่ง จ.จันทบุรี เข้ามาประเมินสูงที่สุด จำนวน 112 แห่ง รองลงมา จ.ชลบุรี จำนวน 103 แห่ง และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 75 แห่ง และพบว่าข้อที่ทำได้น้อยสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 20 มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง (16.41) , ข้อที่ 9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียน (14.00) และข้อที่ 19 มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ (8.75)</p> <p>8.2 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา (ระยะผ่อนปรน) เข้ามาประเมิน จำนวน 536 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.99 และไม่ผ่านเกณฑ์ 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.0 พบว่าข้อที่ทำได้น้อย 3 อันดับแรกของมาตรการหลัก คือ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ร้อยละ 96.26 , ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ร้อยละ 98.32 และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ร้อยละ 98.32</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- รวบรวมปัญหาการใช้งานของระบบ Thai Stop COVID และประสานแจ้งให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>
----	---	--	---

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา